

TIẾP TỤC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính từ đợt dịch thứ tư đến ngày 26/1/2022, cả nước đã ghi nhận hơn 2,1 triệu ca mắc Covid-19. Đến nay, Việt Nam cũng đã ghi nhận hơn 160 trường hợp mắc biến thể Omicron. So với tháng trước, số ca cộng đồng tăng 21,2%; số ca khỏi bệnh tăng 6,2%; số ca nặng, nguy kịch giảm 11,6%; số ca tử vong giảm 7,5%. Về công tác tiêm chủng, Việt Nam hiện đã tiêm được hơn 178,8 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 và đang triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm mũi 3. Dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc nhưng không được chủ quan, lơ là, phải luôn sẵn sàng, chủ động, có biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp với mọi tình huống.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thôn An Lộng 1; thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Tăng, thôn An Lộng 2; cụ Nguyễn Văn Bé, 100 tuổi, thôn An Lộng 2 (xã Quỳnh Hoàng). Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trao quà tết cho các gia đình, đồng chí chúc các gia đình đón tết Nguyên đán ấm áp, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp; chúc người cao tuổi luôn mạnh khỏe, trường thọ, luôn là tấm gương để con cháu học tập, noi theo.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Phạm Văn Sinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã trao 250 suất quà tết cho hộ nghèo, các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ), mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình nỗ lực vượt khó vươn lên, không ngừng sáng tạo trong phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống; các cháu chăm ngoan, học giỏi. Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đến các gia đình, đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giúp họ ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Tại các xã Quỳnh Hoàng và Quỳnh Minh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sau khi nghe 2 địa phương báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các

động, có biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp với mọi tình huống. Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ chương trình tổng thể phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thiện, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai; thực hiện hiệu quả, thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19; thúc đẩy sản xuất vắc-xin trong nước; chủ động nhập khẩu và sản xuất thuốc điều trị Covid-19; tiếp tục sửa đổi quy trình điều trị F0 tại nhà cho phù hợp với thực tế.

Về việc mở cửa trường học, hoạt động du lịch, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp đánh giá tình hình thực tế, công bố quy trình cụ thể trên tinh thần mở cửa sớm nhất, nhanh nhất có thể nhưng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học. Về hoạt động xuất nhập cảnh, các bộ, ngành phối hợp để tạo sự thống nhất trong thực hiện. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong dịp tết như: công tác an sinh xã hội; bảo đảm nhu cầu về hàng hóa, tránh đầu cơ, tiêu cực; bảo đảm an toàn giao thông. Các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê đón tết và bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân đón tết an toàn, vui tươi, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Tiên Hải, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao 150 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình nỗ lực vươn lên, đón tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm.

Đoàn đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo ở thị trấn Tiên Hải và xã Tây Ninh, mỗi suất 500.000 đồng. Hướng ứng cuộc vận động "Vì người nghèo" và chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Tập đoàn Geleximco ủng hộ 200 suất quà tết với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Vũ Ninh (Kiến Xương) trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. 150 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất đã được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã Vũ Ninh. Đây là nét đẹp truyền thống của địa phương mỗi dịp tết đến xuân về, thể hiện sự chung tay chăm lo giúp hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón tết vui vẻ, đầm ấm.

Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán tại huyện Đông Hưng.

Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán tại huyện Quỳnh Phụ.

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 10.



Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề.



Đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán tại huyện Đông Hưng.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quỳnh Phụ.

người dân ở xa trở về địa phương gia tăng trong dịp tết, huyện tăng cường quản lý đi biển động dân cư, xây dựng phương án điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng khi có tình huống phát sinh. Huyện chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trong đó xin tăng cường thêm quân số từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về cơ sở; hoàn thành tạo quà tết đến hơn 4.300 hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tuyển quân cơ bản được hoàn tất. Huyện đẩy mạnh các kế hoạch trong sản xuất, bảo đảm đúng khung thời vụ và chỉ đạo của tỉnh, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc lấy nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy lúa xuân.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các công việc, nhiệm vụ của thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương đã thực hiện trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí đề nghị chính quyền thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong quản lý người dân về quê ăn tết; chủ động kế hoạch, các tình huống có thể xảy ra để triển khai các giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết. Hai địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn đều được nhận quà, đón tết vui tươi, đầm ấm; thực hiện tốt công tác tuyển quân, quan tâm động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị hai địa phương cần chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, bảo đảm các kế hoạch trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố Thái Bình chú trọng hơn nữa công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bố trí cảnh quan cây xanh, vỉa hè, hệ thống đèn chiếu sáng... bảo đảm mỹ quan đô thị, qua đó thể hiện diện mạo thành phố hiện đại, xanh - sạch - đẹp...

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao 50 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed trao 100 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã Nam Cao, Bình Nguyên, Hồng Thái (Kiến Xương).

Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề.

Hiện nay tại đoạn tuyến này chưa có hệ thống biển báo, hướng dẫn phương tiện nên các xe có tải trọng lớn vẫn đi vào thị trấn Đông Hưng nên thường xuyên gây ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông, đặc biệt gây ùn tắc kéo dài ở các khung giờ cao điểm, các ngày lễ, tết...

Để bảo đảm an toàn, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông và bảo đảm phương án phân luồng giao thông trên quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn Đông Hưng trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị quản lý đường bộ (do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý) bổ sung đủ hệ thống biển hiệu đường bộ (biển cấm xe trên 16 tấn, biển chỉ dẫn hướng xe phải đi) để các xe có tải trọng trên 16 tấn không lưu thông qua thị trấn Đông Hưng. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng tăng cường công tác hướng dẫn, phân luồng các phương tiện tham gia giao thông theo phương án đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chỉ đạo xây dựng phương án phân công lực lượng, phương tiện để kịp thời giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện, sự cố trên đường; xử lý nghiêm các phương tiện tham gia giao thông không chấp hành phân luồng an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc các doanh nghiệp phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng doanh nghiệp ngày càng khởi sắc, đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại huyện Đông Hưng.

Năm 2022, huyện Đông Hưng được giao 360 chỉ tiêu giao quân cho 11 đầu mối và 36 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, huyện đã làm tốt công tác quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xuống lệnh gọi nhập ngũ... Để bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các chuyên đề công tác theo chỉ đạo của tỉnh. Các xã, thị trấn đã tổ chức kê khai, ký cam kết thực hiện các chuyên đề an ninh trật tự đối với 54.602 hộ đang cư trú tại địa phương, đạt 100%.

Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 26/1/2022, toàn huyện Đông Hưng có hơn 840 ca F0 được phát hiện, trong đó 755 trường hợp đã được chữa khỏi. Số bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở tự dung, điều trị Covid-19 không triệu chứng của huyện là 81. Huyện đã triển khai 37 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn.

Đến nay, Đông Hưng đã hoàn thành việc tiếp nhận, trao trên 38.000 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và huyện cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Tổ chức trao trên 7.100 suất quà với

chống dịch Covid-19, đồng thời xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống dịch cụ thể; thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động, chế độ tiền lương, thưởng cho công nhân và thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là và để cao trách nhiệm của mỗi cá nhân cũng như người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch. Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán để mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về bảo đảm an toàn trong dịp tết Nguyên đán; phân công cán bộ trực tết cụ thể, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về thực hiện công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự và phương án phòng, chống cháy, nổ.

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc các doanh nghiệp phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng doanh nghiệp ngày càng khởi sắc, đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại huyện Đông Hưng.

Năm 2022, huyện Đông Hưng được giao 360 chỉ tiêu giao quân cho 11 đầu mối và 36 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, huyện đã làm tốt công tác quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xuống lệnh gọi nhập ngũ... Để bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các chuyên đề công tác theo chỉ đạo của tỉnh. Các xã, thị trấn đã tổ chức kê khai, ký cam kết thực hiện các chuyên đề an ninh trật tự đối với 54.602 hộ đang cư trú tại địa phương, đạt 100%.

Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 26/1/2022, toàn huyện Đông Hưng có hơn 840 ca F0 được phát hiện, trong đó 755 trường hợp đã được chữa khỏi. Số bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở tự dung, điều trị Covid-19 không triệu chứng của huyện là 81. Huyện đã triển khai 37 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn.

Đến nay, Đông Hưng đã hoàn thành việc tiếp nhận, trao trên 38.000 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và huyện cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Tổ chức trao trên 7.100 suất quà với

tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị huyện Đông Hưng tập trung làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết giữ vững địa bàn không nhiễm phấn nổ ngày tết; quản lý tốt đi biển động dân cư, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng ngay khi phát hiện ca bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; quản lý tốt quân số để có mùa tuyển quân thắng lợi.

Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán tại huyện Quỳnh Phụ.

Đến ngày 24/1, huyện Quỳnh Phụ có 792 ca mắc Covid-19 tại 37 xã, thị trấn, trong đó có 346 ca đang được quản lý, điều trị. Trước nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh lây lan trong dịp tết Nguyên đán, huyện đã tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng Covid-19; đồng thời, tập trung quản lý đi biển động dân cư và đối tượng nguy cơ; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong các doanh nghiệp, trường học.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát tại huyện Quỳnh Phụ bởi địa phương tiếp giáp với các tỉnh, thành phố có dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng chí đề nghị trước, trong và sau tết Nguyên đán, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện phải quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đợt cao điểm, tập trung quản lý đi biển động dân cư và đối tượng nguy cơ. Đối với việc điều trị F0 tại nhà, đồng chí yêu cầu huyện khẩn trương bố trí nhân lực, đội y tế lưu động, phân bổ nhân lực cho thể để điều trị, giám sát, chăm sóc F0 tại nhà. Đồng chí lưu ý huyện quan tâm đến các trường hợp F0 thuộc gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa F0 điều trị tại nhà với lực lượng y tế và chính quyền địa phương. Ngoài ra, huyện lên phương án sẵn sàng hậu cần, vật tư y tế cho tình hình dịch bệnh lan rộng trên địa bàn huyện. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đồng chí yêu cầu các đơn vị sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và đón học sinh đi học trở lại sau tết Nguyên đán. Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, cần đẩy nhanh tiến độ và sẵn sàng tiêm xuyên tết nếu Bộ Y tế phân bổ vắc-xin cho địa phương.

DỪNG TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỀN TRẦN VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÁI BÌNH NĂM 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 05/TT- SVHTTDL ngày 4/1/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng tổ chức lễ hội đền Trần và ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Thái Bình năm 2022.

Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Về chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động phần hội của lễ hội đền Trần năm 2022; dừng tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình năm 2022 tại Tờ trình trên. 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà tham mưu thực hiện các nghi lễ truyền thống của lễ hội đền Trần ở quy mô phù hợp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế.